
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2021, miðvikudaginn 10. nóvember 2021 haldinn 395. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Skálafelli og hófst kl. 09:20. Mættir:  Diljá 
Ámundadóttir Zoega Reykjavík, Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði, Guðmundur Geirdal 
varamaður fyrir Höllu Karí Hjaltested Kópavogi og Ásgeir Sveinsson Mosfellsbæ. Björg 
Fenger Garðabæ og Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi boðuðu forföll. Jafnframt: 
Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Einar Bjarnason rekstrarstjóri Bláfjalla, 
Bob Van Duin rekstrarstjóri Skálafells og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði 
fundargerð.  

 
Þetta gerðist: 

 
1. Lögð fram að nýju tillaga að gjaldskrá skíðasvæðanna. 

Samþykkt. 
 
2. Rætt um viðbrögð vegna lokunar veturinn 2019-2020 vegna Covid. 

Framkvæmdastjóra falið hafa samband við korthafa 2019 og 2020.  
 
3. Lagt fram 9 mánaða uppgjör. 
 
4. Lögð fram fjárfestingaráætlun 2022. 

Frestað.   
 
5. Rætt um gerð þjónustusamnings milli sveitarfélaganna um skíðasvæðin, sem rennur út úr 

áramótin. 
 
6. Rætt um lyftur í Skálafelli. 
 

Fundi slitið kl. 10:45. 
 

Diljá Ámundadóttir Zoega 
 

Guðmundur Geirdal Ásgeir Sveinsson 
Kristín María Thoroddsen  

 
 
fsk. með  
Gjaldskrá 
9 mánaða uppgjör 
 


